

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

DIMET – มักจะทำให้ล้งเล

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในล้งล้งหัว... อันนี้ไม่เอ่ยถึงเรื่องการเมือง การหมอบ อะไรเลยนะครับ เรื่องของ

หุ้น และ ตลาดหุ้น ตรงๆ เลยแหละครับ เพราะบอกแล้วว่า จะไม่เอ่ยถึง ยังไงก็อยู่เป็นกลาง... ต่อให้ใครๆ แม้แต่ดาราดังๆ หรือ คนมีชื่อเสียงในวงการไหนๆ เขามาวากันอย่างไร ว่ากันยังไง หรือ มีข่าวอะไรแบบไหน ออกมา ไม่ว่าในทางที่ดี หรือให้จิตวิทยาดีขึ้นแล้วก็ตาม เห็นอเมฆจะขอไม่เอ่ยหรือเอามาเกี่ยวข้องกับคอลัมน์ บาดตาเซียนนะครับ ถ้าอยากจรรูถึงผลต่างๆ ที่จะตามมาในเรื่องราวต่างๆ เราเอาไว้ไปคุยกันแบบไม่ซีเรียส ที่ LIVE ของเหนือเมฆ ในเพจ TH UTRADE นะครับ (เอาแค่ว่า ผลสมควรมจริงก็พอ)... ส่วนเรื่องจั่วหัวบอกว่า มักจะทำให้ล้งเล ก็คือเรื่องของ ตลาดหุ้น หรือแม้แต่ราคาหุ้น มันยังงั้นนั่นแหละหรือครับ เอาง่าย ๆ นะครับ ที่ตลาด หรือ SET Index ก่อนนเลย วันวาน คงจะมีหลายๆ ท่าน ที่เกิดอาการล้งเล ตั้งแต่ตลาดเปิดมาแล้วละ การเปิดลบเล็ก ๆ หรือ ไม่ต่ำกว่า 1550 ด้วยเลยนั่นแหละ ก็อาจจะล้งเลว่า บรรยากาศต่างประเทศไม่เอื้อ จากการลงมาด้วยปัจจัย CoVID-19 นั่นแหละ แต่ทำไมของเรา ดูเหมือนจะไม่ค่อยลง ไม่อยากจะลง หรือ เป็นเพราะว่า เปิดมาลบแค่นั้น ก็น่าจะเป็นเรื่องเพียงพองของตลาดหุ้นบ้านเราแล้วละ เรายังมีวัคซินที่จะเข้ามาฉีกเพิ่มเติม ตลาดอาจจะดีขึ้นไปอีกได้... เห็นอเมฆก็กล่าวไว้ใน LIVE แล้วนะว่า ถ้าเปิดแบบไหน เราควรจะ ทำตัวกันอย่างไร หรือเล่นกันยังไง... แต่เอาจริง ๆ นะครับ ถ้าเล่นกันตามเทคนิคจริงๆ แล้ว ยังไงก็ไม่ล้งเล หรือ คิดอะไรมากมายนะครับ โอกาสเกิดทางไหนมากกว่า เปิดให้มีโอกาสได้ทำ ก็ต้องทำ อย่างล้งเลเชียย

ดูตามเกม... อันนี้ ก็มีรูปแบบการแกว่งตัว ที่ทำให้เกิดการล้งเลเหมือนกัน จนอาจจะมีการ ขายไปก่อนแล้วหน้านี้ก็ได้... แต่เชื่อหรือไม่ว่า ก็ถ้าสัญญาณหลักยังไม่เกิดว่า จะขาย เราก็ไม่นำล้งเล ที่จะถือ

แนวรับ : ... 0.69-0.65 หรือ เล่นสั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 0.60

เป้าหมาย : ... 0.90-1.00 สำหรับเล่นสั้น (มองยาวล้ง 1.4)

Price Chart...(DIMET)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DIMET... อาการล้งเล อาจจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 ก.ค. และ ยิ่งเจอวันที่ 16 ก.ค. ด้วยแล้วนั้น ยิ่งเกิดอาการอยากขายขึ้นมาทันที... ทั้งๆ ที่สัญญาณในแนวโน้มหลัก ยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นกระทิงอยู่นะ หรือ ยังไม่เกิดสัญญาณขายจริง จนทำให้เสียภาพขาขึ้นนั้นยังไม่เท่าไร อาจจะเป็สิ่งที่ คนไม่มีหุ้น กลับเข้าซื้อเสียด้วยซ้ำ และวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณของการ ซื้อตามน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย.. ดังนั้น จากรูปแบบของ MA. ที่ยังไม่ม่สัญญาณขายจริง การล้งเล ที่จะขายในระยะเวลาสั้น ก็ยังคงไม่พว่จะเกิดขึ้น หากจะขาย ก็เน้นเล่นรอบแถว 0.90-1.00 ดีกว่า หรือจะมองยาวๆ ไปที่ 1.4-1.5 กันด้วยเลย ก็ยังได้